

สถานการณ์ปัจจุบัน ใน ตาร์ฟูร์

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ฉบับนี้เป็นโอกาสแรกที่ผมจะได้นำเรื่องราวต่างๆ ในภารกิจของ กกล.ฉ.๙๘๐ ไทย/ตาร์ฟูร์ มาเล่าสู่กันฟัง หลังจากที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปฏิบัติการมุงการ ก็ ๒ เดือนแล้วครับ ซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่โดยทั่วไปยังคงมีความสงบเรียบร้อยดี แต่ก็ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจนัก ถึงแม้จะมีมติการแยกตัวเป็นเอกราชของสาธารณรัฐซูดานใต้แล้วก็ตาม (เดิมทีประเทศซูดานแบ่งการปกครองเป็นซูดานเหนือ ซูดานใต้ และซูดานตะวันตก หรือแคว้นตาร์ฟูร์ครับ) โดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนระหว่างประเทศซูดานกับสาธารณรัฐซูดานใต้ยังคงตึงเครียดกันไม่ได้ที่เมือง Abyei ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญ ยังมีปัญหาและมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จะได้ส่งกำลังทหารของประเทศเอธิโอเปียเข้าไปในพื้นที่ เพื่อคอยเฝ้าตรวจและติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ตาม ก็เพียงแค่ทำให้สถานการณ์ความตึงเครียด รวมทั้งการต่อสู้ลดลงเท่านั้น ถ้าทั้งสองฝ่ายยังคงในเรื่องเขตแดนหรือแบ่งผลประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ ก็คงจะเป็นปัญหาค้างคาอยู่ต่อไป และอาจจะเป็นชนวนที่จะทำให้เกิดการต่อสู้กันใหม่อีกครั้งก็เป็นไปได้ครับ



สำหรับในพื้นที่รัฐ South Kordofan และรัฐ Blue Nile ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศซูดาน (ซูดานเหนือ) ก็ยังคงมีกลุ่มกองกำลังของ SPLA-N (ขบวนการปลดปล่อยซูดาน) ที่สนับสนุนสาธารณรัฐซูดานใต้เคลื่อนไหวอยู่ ทางรัฐบาลซูดานเองก็ต้องการให้กลุ่มกองกำลังดังกล่าวออกไปจากพื้นที่ หรือถ้าหากจะอยู่ในพื้นที่ก็ต้องการปลดอาวุธทั้งหมด ท่านผู้อ่านครับจากมาตรการดังกล่าว ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดการปะทะกันอย่างหนัก แม้รัฐบาลซูดานจะได้ออกคำสั่งทหารจำนวนมากเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีการตอบโต้ของกลุ่มต่อต้านอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวติดกับชายแดนสาธารณรัฐซูดานใต้ ทำให้กลุ่มต่อต้านสามารถหลบหนีข้ามชายแดน และกลับเข้ามาในพื้นที่ได้ตลอดเวลา



เรื่องเล่าจาก
ตาร์ฟูร์
โดย : จ.ส.อ.สมชาย แสงกาวิ
กัมปาวภาคสนาม กกล.ฉ.๙๘๐

ส่วนสถานการณ์ในแคว้นตาร์ฟูร์ (ซูดานตะวันตก) ที่กองกำลังทหารไทยตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ จากการที่รัฐบาลซูดานได้กดดันและโจมตีกลุ่มกบฏอย่างต่อเนื่อง เลยทำให้กลุ่มต่อต้านต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อโค่นล้มรัฐบาลซูดาน แต่ก็มีกลุ่ม JEM และกลุ่ม LJM (ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียม) ที่ต้องการเจรจาและลงนามทำข้อตกลงสันติภาพกับรัฐตาร์ฟูร์ตะวันตก โดยได้มีการเจรจากันที่กรุงโดยา ประเทศกาตาร์ แต่เนื่องจากว่ารัฐบาลซูดานมีนโยบายที่ต้องการแบ่งการปกครองแคว้นตาร์ฟูร์ จากเดิม ๓ รัฐ (ตาร์ฟูร์เหนือ ตาร์ฟูร์ใต้ และตาร์ฟูร์ตะวันตก) เพิ่มเป็น ๕ รัฐ และการตกลงกันในเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัว ก็เลยทำให้กลุ่ม JEM ไม่ทำการเจรจาต่อ ซึ่งกลุ่ม JEM นี้มีหัวหน้ากลุ่มและกองกำลังอยู่ในประเทศลิเบีย ตอนนี้ก็ได้ถูกกำลังของรัฐบาลซูดานไล่ล่า จึงได้หลบหนีกลับเข้ามาในพื้นที่แคว้นตาร์ฟูร์อีกครั้ง และได้ประกาศต่อสู้กับรัฐบาลซูดานอย่างเต็มตัว ก็เลยทำให้แนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่แคว้นตาร์ฟูร์ ยังคงมีความตึงเครียดและยังคงมีการต่อสู้กันต่อไป และน่าจะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน เพราะจะไม่มีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายกำลังนั่นเอง

มาดูสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ตาร์ฟูร์ กันบ้าง (ที่เมือง Mukjar, Um Dukhun, Garsila และ Bundisi) ตอนนี้นั่นค่อนข้างสงบเรียบร้อยดี เนื่องจากไม่มีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่



ต่อต้านรัฐบาลในพื้นที่ และไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้าน แต่ทว่าก็ยังมีการก่อการกบฏที่ติดอาวุธติดอาวุธกับรัฐบาลแล้ว คงคอยเฝ้าติดตามว่ารัฐบาลจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไปแล้วหรือไม่ สำหรับปัญหาในพื้นที่คงมี แต่เฉพาะปัญหาความขัดแย้งของประชาชนเกี่ยวกับ เรื่องของการแบ่งพื้นที่ทำกิน การปล้นรโดยสสาร การลักขโมยสัตว์เลี้ยง แต่ไม่มีการต่อสู้กันระหว่างชนเผ่าในพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ค่อนข้างสงบ

ท่านผู้อ่านครับ ถึงแม้สถานการณ์ในพื้นที่จะดูสงบ

เรียบร้อย แต่ กองกำลัง เฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ตาร์ฟูร์ ก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ รวมทั้งมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การต่อต้านการชุมนุมโจมตี รวมทั้งการออกลาดตระเวน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องครับ ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสารและการทำงานของ กกล.ฉ.๙๘๐ ไทย/ตาร์ฟูร์ ได้โดยเข้าไปที่กระดานข้อความ <http://th980.tarfai.mi.th/v2/> หรือเฟซบุ๊กของ “ทีมข่าวภาคสนาม ไทย/ตาร์ฟูร์ ผลัด ๒” รวมทั้งสื่อกข่าวที่ออกอากาศทาง ททบ.๕ ทุกวันจันทร์, พุธ และ ศุกร์ เวลาประมาณทุ่มครึ่งหลังข่าวต่างประเทศครับ ในโอกาสต่อไปผมจะได้นำเรื่องราวต่างๆ ในภารกิจรักษาสันติภาพในแคว้นตาร์ฟูร์ตะวันตกมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้ง....สวัสดีครับ

